



อนุฯ ด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา เชิญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ ของ ส.ส.ท. มาให้ข้อมูลผลการประเมินการพลิตรายการ ด้านข่าวสารและผลสำรวจ

คณะอนุกรรมการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีวิจัยและการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการรับชมและประเมินผลการนำเสนอรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ ALTV



นายจตุรงค์ ศรีมสุบ รองประธานคณะอนุกรรมการ



นายไตรรัตน์ นวมะรัตน์ อนุกรรมการ



นางสาววิวรรณ จตุพรพร อนุกรรมการ



นายชวรงค์ สัมปิทกปานี อนุกรรมการ



นายสุระ เกษมะศิลป์ อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัญชยา สิงจาศิลป์ อนุกรรมการ



นายประเทพ สุจริตกุล อนุกรรมการ



นางสาวสุกานตา ศรีประทุน อนุกรรมการและเลขานุการ



ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ

ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการพิจารณาศึกษาต่อเนืองรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในประเด็นการศึกษา เรื่อง “ปริมาณผู้ชมใช้บริการและเวลาการรับชมทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” โดยเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มาให้ข้อมูล

โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะได้ให้ข้อมูล ดังนี้

๑. การประเมินผลการนำเสนอรายการต่าง ๆ ศูนย์วิจัยฯ ได้มีการประเมินผลในมิติที่เกี่ยวข้องหลากหลายด้าน เช่น การประเมินบทบาทและคุณค่าของสื่อสาธารณะ การประเมินคุณค่าเนื้อหารายการของไทยพีบีเอส การสำรวจสื่อในดวงใจ (Media Top of Mind) การประเมินคุณค่าเนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการเด็กและครอบครัวช่อง ALTV เป็นต้น โดยการประเมินผลแต่ละด้านได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าเนื้อหารายการและคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในทิศทางที่ดี
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลในมิติต่าง ๆ ศูนย์วิจัยฯ ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินผลการนำเสนอรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไปในทิศทางที่ดี และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหารายการต่าง ๆ ทุกช่องทาง
๓. ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลของช่อง ALTV ศูนย์วิจัยฯ ได้มีการประเมินคุณค่าเนื้อหารายการและสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการเด็กและครอบครัว โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดี และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพรายการช่อง ALTV หลากหลายความคิดเห็น เช่น เป็นรายการที่สนุกสนาน มีความเพลิดเพลิน รับชมแล้วไม่น่าเบื่อ รวมทั้งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุม ไปประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต่อไป



ผู้ชี้แจง

นางสาวสาวิทย์ จิตระแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ



นางสาวกัทธกรณี สุวรรณโชติ นักวิจัยและประเมินผลอาวุโส ศูนย์วิจัยฯ



นางสาวสวิตดา ค่าย้อย นักวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส ศูนย์วิจัยฯ



นายสมภก เต็มบุษยามณี เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์รายการสำนักงานฯ สำนักสารรังสรรค์เนื้อหา